

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## กรุงเทพธุรกิจ

## ล้นผู้ลงทุนทะลุล้านคน'ตลาดซื้ออันสงส์หุ้นคึก - หน้าใหม่แห่เทรด

"เอสบีไอ"เร่งปรับกลยุทธ์หลังผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยน

ตลาดหลักทรัพย์คาดจำนวนผู้ลงทุนปีนี้ ทะลุ 1 ล้านคนเป็น ครั้งแรกอันสงส์ตลาดหุ้นคึกคัก รับเป็นนักลงทุนหน้าใหม่แห่เทรด เดินหน้าให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้าน "เอสบีไอ" รับทำการตลาดในไทยไม่ง่าย เพราะ ผู้ลงทุนต้องการมากกว่าราคาถูก เร่งปรับกลยุทธ์คาดเคาะแผนได้ เม.ย.นี้

## กล่าวโทษอดีตปธ.ไอเฟคจี้กรรมการเร่งสงปัญหา

รายงานข่าวสำนักงาน ก.ล.ต. ระบุว่าได้กล่าวโทษนายวิชัย ภาวพัฒน์รงค์ อดีตประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) IFEC กรณีนายวิชัย ขณะที่เป็นประธานกรรมการ IFEC ไม่ดำเนินการชี้แจงประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม การผิ่ดนัดชำระหนี้ตัวแลกเงิน (B/E) จนเป็นเหตุให้หุ้น IFEC ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 2560

## 'วิทย์'เลขาภบข.ตั้งไอทีบริหาร

บอร์ดภบข.เห็นชอบตั้ง "วิทย์ รัตนกร" นั่งเก้าอี้เลขาธิการภบข. ด้าน "วิทย์" ตั้งเป้าหมายบริหารเงินลงทุนสมาชิกให้มีผลตอบแทนที่มั่นคง พร้อมนำระบบไอทีเข้ามาช่วยบริหารงานสมาชิกและองค์กร

## เดลินิวส์

## ขงกรม.ต้นสมุทรสาคร เป็น'นครแห่งครัวโลก'

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอให้ประชุม ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค.61 ที่ จ.สมุทรสาคร และ เพชรบุรี พิจารณาให้ จ.สมุทรสาคร เป็นนครแห่งครัวโลก เนื่องจากผู้แทนจากหอการค้า, สภาอุตสาหกรรม, สภาเกษตรกรสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, สมาคมกุ้งไทย, สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำจืด, สมาคมชาวประมง, ตลาดกลางสัตว์น้ำ, ตลาดกลางผักผลไม้ มองว่า จ.สมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางอาหารทะเลเพราะมีผลผลิตด้านอาหารทะเลที่หลากหลาย และเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญของไทย เป็นต้น

## ห่วงเจหน่วยใช้เงินเปลือง และ'ออม10%'ของรายได้

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ประชาชนทุกรายต้องเข้าใจและสร้างวินัยการออมเงินเพื่อรับสังคมสูงวัย ซึ่งควรให้ความสำคัญในการเก็บออมเงินทุก 10% ของรายได้ และต้องแบ่งสัดส่วนแยกการใช้เงินให้เป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังก่อร่างสร้างตัวที่ไม่ควรเป็นหนี้บัตรเครดิต หากมีบัตรเครดิตหลายใบ

# สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ก็ควรปิดหรือเหลือไว้ใช้ยามจำเป็นเท่านั้น หากจะซื้อของก็ต้องยับยั้งชั่งใจ คิดให้ดีก่อนซื้อ เพื่อจะได้ไม่ให้กลายเป็นหนี้จั้น ที่ถูกใช้จ่ายออกไป แต่ไม่ได้สร้างผลตอบแทนคืนกลับมา

## รถไฟเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ปีนี้เงื่อนไขซื้อแอร์พอร์ตลิงก์

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอีอีซี ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา เห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คือดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา มูลค่า 200,000 ล้านบาท ถือเป็นโครงการแรกที่เป็นโครงการเร่งด่วนตามขั้นตอนของอีอีซีเฟสแรก ที่จะลดระยะเวลาการจัดหาเอกชนมาร่วมลงทุนกับรัฐบาลอย่างรวดเร็ว จากนั้นจะเริ่มขั้นตอนการประมูลแบบนานาชาติ คาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จและสามารถลงนามในสัญญาจ้างเอกชนได้ภายในปีนี้

## ค่าแรงขั้นต่ำ-วัสดุขึ้น ดันราคาก่อสร้างบ้าน

นายจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โปรโมชัน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมฯ คาดว่าเดือน เม.ย. นี้เป็นต้นไปราคาก่อสร้างบ้านจะเพิ่มขึ้นอีก 3-7% จากผลกระทบค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐที่มีความชัดเจนขึ้น ส่งผลให้ผู้รับเหมารายใหญ่เริ่มสต็อกสินค้า เหล็ก หิน ดิน ทรายขาดตลาดก็ยิ่งทำให้ราคาสินค้าก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นอีก

## สั่งธ.กรุงไทยห้ามยู่เงินดิจิทัล

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล (ที่เด็กซ์) ได้ถูกธนาคารกรุงเทพระงับการทำธุรกรรมผ่านบัญชีของธนาคาร แต่มีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ยังเปิดให้ทำธุรกรรมอยู่ว่า ในฐานะประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จะสั่งให้ฝ่ายบริหารธนาคารหยุดสนับสนุนการทำธุรกรรมซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) ที่ซื้อขายในตลาดที่เด็กซ์ผ่านระบบบัญชีธนาคารกรุงไทยทันที

## ส่งออก-บริโภค-อุตสาหกรรม มั่นใจศก.ทั้งปีโตเกิน 4.2%

นายพรชัย สุริยะเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจในเดือน ม.ค.61 ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และมั่นใจจีดีพีทั้งปีนี้จะขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 4.2% โดยมีปัจจัยบวก 3 ด้านที่ดีเกินคาด ได้แก่ การส่งออกสินค้าที่ขยายตัว 17.6% เพิ่มขึ้น 11 เดือนติดกัน และสูงสุดในรอบ 62 เดือน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 67 เพิ่มขึ้น 6 เดือนติดต่อกัน และสูงสุดในรอบ 34 เดือน เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.ที่อยู่ระดับ 91.0 เพิ่ม 3 เดือนติดต่อกัน และสูงสุดในรอบ 36 เดือน

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

**"สนธิรัตน์" ดันมหานครอาหารทะเล เกษตรกรขอปรับราคาข้าวโพด-มันฝรั่ง**

"สนธิรัตน์" ถกผู้นำเศรษฐกิจ 8 จังหวัดภาคกลาง เตรียมประเด็นก่อนประชุม ครม. สัปดาห์ 5-6 มี.ค. ชงต้นสมุทรสาคร์เป็น "มหานครอาหารทะเล" เหตุเป็นแหล่งผลิตที่หลากหลาย พร้อมเดินหน้าพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้ำ ผัก ผลไม้และไม้ตัดดอก ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI และผลักดันการท่องเที่ยวท้องถิ่น ด้านเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด-มันสำปะหลัง ยกทีมขอปรับราคา ช่วยดันราคาพุ่ง

**เปิดรายชื่อชิงตำแหน่งซีอีโอ'ปตท.คนใหม่**

เปิดรายชื่อ 5 ผู้สมัครชิงตำแหน่งซีอีโอ ปตท.คนใหม่แทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 31 ส.ค.นี้ โดยมีผู้บริหารปตท. 4 คนยื่นสมัคร คือ "วิรัตน์-อรรถพล-ชาญศิลป์-วิทวัส" และบุคคลภายนอกอีก 1 คนคือ ดวงจันทร์ อยู่สวัสดิ์

**บางกอกแอร์เวย์สตั้งเป้ารายได้ปี61โต10% คุมต้นทุนน้ำมัน-ขายแพ็คเกจกิจกรรมกระตุ้น**

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส วางแผนและกลยุทธ์ธุรกิจการบินปี 61 ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ 10% ผู้โดยสารโต 7% คุมต้นทุนน้ำมัน เติบโต 60% ปิดความเสี่ยงราคา เตรียมเปิดบินจีนเพิ่ม ใช้เชียงใหม่เป็นฮับ บินเชื่อม เวียดนามและเมียนมา สร้างการขายแบบเครือข่าย แพ็คเกจครอบคลุมเส้นทาง ผสมจัดกิจกรรมตลอดทั้ง 12 เดือน ในหลากหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นการเดินทางไปยังจุดบินที่มีศักยภาพ หุ่่มอีกกว่า 2 พันล้าน สร้างโรงซ่อมเครื่องบินที่สุโขทัย และอุปกรณ์ภาคพื้น

**ไทยเตรียมลงนามMOUกับEAEU เพิ่มความร่วมมือเศรษฐกิจก่อนทำFTA**

"พาณิชย์" เตรียมจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยEAEU เพื่อเป็นช่องทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อนปูทางไปสู่การเจรจาทำ FTA ระหว่างกัน เผยการทำ FTA จะช่วยเปิดโอกาสทางการค้า การลงทุนไทยเข้าสู่ตลาด EAEU และยังสามารถใช้ EAEU เชื่อม EEC กับเส้นทางสายใหม่ของจีนได้ด้วย

**ญี่ปุ่นชี้EECหนุนไทย ผู้นำด้านการบินอาเซียน สบพ.จับมือAGPเปิดหลักสูตรช่างซ่อม**

สบพ. เอ็มไอยู AGP Corporation จากญี่ปุ่น ช่วย พัฒนาหลักสูตรผลิตบุคลากรด้านช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภาคพื้น ตั้งเป้ารองรับความต้องการ อุตสาหกรรมการบินในพื้นที่ EEC ทูตญี่ปุ่น ชี้ EEC เป็นโครงการสำคัญของไทยและเอเชีย และหนุนไทยเป็นผู้นำด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบินในภูมิภาค

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## ไทยรัฐ

## เคาะไฮสปีดกรุงเทพฯ-ระยอง วงเงิน2แสนล้านบาทบังคับพั่วงแอร์พอร์ตลิงก์

"บี๊กตุ้"อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 200,000 ล้านบาท ระยะทาง 220 กิโลเมตร คาดผลตอบแทน 700,000 ล้านบาท ประกาศเปิดประมูลนานาชาติเดือน มี.ค.นี้ จ่อคิวเปิดประมูลสนามบินอุตะเถาต่อเดือน มิ.ย.

## คลังยกร่างกฎหมาย"นอนแบงก์"

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้เห็นชอบให้ยกร่าง พ.ร.บ.การกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินนอกกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยจะจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดำเนินธุรกิจคล้ายสถาบันการเงิน (นอนแบงก์) ที่ไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแล ของ ธปท. หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง, การรับจำนำทะเบียนรถ, แพลตฟอร์ม, เซ้าซ้อ, นาโนไฟแนนซ์ รวมถึงฟิโกไฟแนนซ์ เพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ประชาชน และคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการคิดดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมสูงกว่าปกติ นอกจากนี้ยังรวมถึงสถาบันการเงิน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และหน่วยงานอื่นๆ และรวมถึงหน่วยงานที่คล้ายสถาบันการเงิน ที่ถูกกำกับโดยหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องการโอนมาให้กระทรวงการคลังดูแลด้วย โดยคาดว่าจะยกร่างได้ในเร็วๆ นี้

## บั้น"นครแห่งครัวโลก"

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ.61 ได้นำคณะผู้บริหารร่วมหารือกับผู้นำเศรษฐกิจใน 8 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และการลงทุน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นอกสถานที่วันที่ 5-6 มี.ค.นี้ ที่ จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสาคร โดยเบื้องต้นที่ประชุมเห็นด้วยกับแผนการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอาหารทะเล, พัฒนาการตลาดกลางสัตว์น้ำ ผัก ผลไม้ และไม้ตัดดอก, ขึ้นทะเบียนและใช้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(จีไอ) เป็นเครื่องหมายทางการตลาด และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ท้องถิ่น

## "พีทีทีจีซี"ลุยเต็มสูบธุรกิจปิโตรเคมี

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นและร่วมบริหารบริษัทสายปิโตรเคมี ที่ได้รับโอนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ใน 3 บริษัทโดยภารกิจแรกสำหรับ บริษัท HMC Polymers (HMC), บริษัท PTT Asahi (PTTAC)และบริษัท PTTMCC Biochem (PTTMCC)ก็คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรผู้ถือหุ้นของทั้ง 3 บริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจสร้างกลยุทธ์ร่วมและนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## 4เดือนแรก7.3แสนล้าน! "คลัง"คุยล้นทุ้งจัดเก็บรายได้พุ่งทะลัก

"คลัง"คุยล้นทุ้ง แจงผลจัดเก็บรายได้ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561แตะ 7.3 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 28,381 ล้านบาท เพราะเศรษฐกิจไทยเริ่มกลับสู่ภาวะปกติและดีขึ้น สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2561

## ลดเวลาจ่ายเงินซื้อขายหุ้น2วัน เริ่ม2มี.ค.นี้อิงมาตรฐานสากล

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์พร้อมปรับรอบระยะเวลาการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จากปัจจุบันอยู่ที่ 3 วันทำการ (T+3) เป็น 2 วันทำการ (T+2) โดยเริ่มใช้พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 2 มี.ค.นี้ หลังเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งการปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบระบบร่วมกันทั้งอุตสาหกรรมและมีการสื่อสารไปยังผู้ลงทุนให้ทราบเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับนานาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ตลาดหุ้นไทยรวมทั้งยังรองรับการเชื่อมโยงกับพันธมิตรในระดับสากล

## "ทหารไทย"จ่อลดเหลือ400สาขา ดึงจังหวะรอ"แบงก์กึ่งเอเยนต์" "กสิกรไทย"รุกฆาต"แม่สอด"

นายปิติ ตันฑะเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบี เปิดเผยว่าปีนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายปิดสาขาเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศ 430 สาขา แต่อาจปรับเปลี่ยนสาขาให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและในอนาคตอาจลดเหลือ 400 สาขา ขณะที่การให้บริการผ่านช่องทางตัวแทน หรือแบงก์กึ่งเอเยนต์ ธนาคารมีความสนใจที่จะร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อในการวางระบบซึ่งปัจจุบันธนาคารกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่ตรวจสอบอัตลักษณ์ หรือการพิสูจน์ตัวตนเพื่อต้องการขยายการบริการถอนเงินสด จากเดิมที่มีแต่รับฝากเงินเท่านั้น

## "ซัมซุง"เปิดตัวสมาร์ตโฟนเรือธงเอส9 เปิดให้"สาวก"จองแล้วรับเครื่อง9มี.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้เปิดตัวสมาร์ตโฟนเรือธงใหม่ "กาแลคซี เอส9" และ "กาแลคซี เอส9พลัส" (Samsung Galaxy S9/S9+) ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ภายใต้แนวคิด"กล้องไม่เหมือนใคร ทำอะไรไม่เหมือนเดิม" ด้วยเทคโนโลยีกล้องบนสมาร์ตโฟนที่ก้าวล้ำที่สุด ด้วยเลนส์รูรับแสงแบบคู่ที่สามารถปรับได้อัตโนมัติ เสริมศักยภาพการถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยให้มีความคมชัดยิ่งขึ้นด้วยรูรับแสงคู่ (Dual Aperture F1.5-2.4) ทำงานแบบอัตโนมัติรวมทั้งฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอจับภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์มูว ถึง 960 เฟรมต่อวินาที และบิกซ์บี้ (Bixby) แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ติดตั้งไว้ในกล้อง ที่มีซอฟต์แวร์การเรียนรู้ขั้นสูงเพื่อมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานโดยปกติของผู้ใช้

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

**"เอพี" ขู่ออนไลน์ดันยอด**

นายวิฑูรย์ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทได้เปิดขายโครงการ LIFE สุขุมวิท 62 คอนโดมิเนียม ร่วมกับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป โครงการแรกของไตรมาสนี้ มูลค่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่บริษัทเปลี่ยนแพลตฟอร์มการขายจากออฟไลน์สู่การจองผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ API-Booking ซึ่งเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทโดยจะเปิดให้จองเป็นทางการในวันที่ ราคาเริ่มต้น 120,000 บาท/ตารางเมตร(ตร.ม.)

**การบินไทยขาดทุน2พันล้าน**

นายณรงค์ชัย ว่องรณะวิโมกข์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลการดำเนินงานปี 2560 พลิกกลับมาขาดทุนสุทธิ 2,107.34 ล้านบาท จากปี 2559 มีกำไร 15.14 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 191,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,389 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายรวม 189,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,604 ล้านบาท หรือ 7.1% จากค่าน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นทั้งจากราคาและปริมาณการใช้ที่สูงขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ไม่รวมน้ำมันสูงขึ้น 8,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% จากปริมาณการผลิตและขนส่ง ค่าซ่อมแซม ซ่อมบำรุงอากาศยานเพิ่มขึ้น แม้ต้นทุนทางการเงินจะลดลงเป็นผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,856 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 1,215 ล้านบาท หรือลดลง 29.8% อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 979 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน 3,191 ล้านบาท นอกจากนี้ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,581 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 2,072 ล้านบาท